



Nhiều tuyến đường giao thông do huyện Quỳnh Phụ làm chủ đầu tư đang được gấp rút thi công bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

QUỲNH PHỤ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: GIAO THÔNG ĐỒNG BỘ - CƠ HỘI CẮT CÁNH

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế Quỳnh Phụ tăng trưởng vượt bậc, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tiếp đà tăng trưởng, huyện phấn đấu đến năm 2025 cơ bản hoàn thiện hạ tầng giao thông đường huyện theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, tiến tới đồng bộ các tuyến đường xã, đường thôn, quyết tâm đưa nền kinh tế tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Từ đồng bộ đường huyện đến đường xã, đường thôn

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Quỳnh Phụ đã hoàn thành 10 tuyến đường: ĐH.72 (An Mỹ đi An Khê); ĐH.72A, ĐH.72C từ thị trấn An Bài đi qua xã An Thanh; ĐH.73 (cầu Láp đi đến Đông Bằng); ĐH.77 (cầu Dấu đi bến Hiệp); ĐH.78 (đê Hữu Luộc đi Quỳnh Ngọc), đường xã An Ấp qua cầu Ổ xã An Vinh; đường tỉnh ĐT.455 từ

xã An Vũ qua xã An Dục... Các tuyến đường hoàn thành đều bảo đảm theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng với mặt đường rộng 8m được trải nhựa asphalt, vỉa hè rộng trên 3m, có rãnh thoát nước chịu lực, hệ thống điện chiếu sáng. Huyện cũng đang thi công tuyến đường tỉnh An Dục đi Đông Tiến, đường ĐT.455 đi Quỳnh Mỹ, tuyến đường huyện Quỳnh Hội đi An Vinh, Châu Sơn đi Quỳnh Ngọc..., phấn đấu đến năm 2024 sẽ hoàn thành. Hiện

nay, tỷ lệ đường huyện theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng của Quỳnh Phụ đạt 78,5%, là địa phương có tỷ lệ đường huyện đạt chuẩn cao nhất tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu với các doanh nghiệp khi tìm kiếm cơ hội đầu tư vào huyện. Cùng với phấn đấu đồng bộ hạ tầng giao thông, Quỳnh Phụ quyết tâm hoàn thành quy hoạch chung đô thị ở thị trấn và một số địa phương; tiếp tục quy hoạch các khu dân cư

mới, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Sau khi hoàn thành hạ tầng giao thông đường huyện, với phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản như hiện nay Quỳnh Phụ sẽ tiếp tục làm đường giao thông cho xã, cho thôn. Chúng tôi nghĩ việc này huyện và các địa phương sẽ làm

được bởi ở Quỳnh Phụ hiện nay phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, cứ nói đến làm đường về giao thông là nhân dân hiến đất, hiến tài sản. Nếu các địa phương quyết tâm, nhiệm kỳ 2025 - 2030 huyện tập trung làm ở các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và làm giao thông trực chính nội đồng đối với địa phương đưa cơ giới hóa trong sản xuất liên kết chuỗi, tiến tới tăng tốc độ đô thị hóa, mở rộng thương mại, dịch vụ.

Phát huy thế mạnh của địa phương

Năm 2022, kinh tế Quỳnh Phụ có bước phát triển vượt bậc với tổng thu ngân sách ước thực hiện 2.435 tỷ đồng, tăng 54,3% so với năm 2021, là năm đầu tiên huyện có mức thu vượt trên 2.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện, nhất là lợi thế về vị trí địa lý cũng như hạ tầng giao thông. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2020 - 2025, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của huyện để tạo sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là phần đầu hoàn thiện hạ tầng giao thông đường huyện theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng vào năm 2025, Quỳnh Phụ có những định hướng và giải pháp cụ thể.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết: Hạ tầng giao thông của Quỳnh Phụ có bản đã hoàn thiện song để hoàn thành mục tiêu đề ra đến năm 2025 tất cả các tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng, giải pháp đầu tiên là tập trung huy động nguồn lực.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyền, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Thời gian tới, Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung cao các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng du lịch, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa kết hợp với thương mại, dịch vụ. Cùng với đó, chú trọng việc quy hoạch vùng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất theo cánh đồng mẫu lớn cũng như việc cơ giới hóa liên kết chuỗi trong sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với chương trình mới xã mới sản phẩm; ban hành những cơ chế mới sát thực tiễn và tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các xã theo kế hoạch, tạo đà để Quỳnh Phụ phát triển nhanh và bền vững.

Ông Jackie, Giám đốc dự án đầu tư cụm công nghiệp Quý Ninh, huyện Quỳnh Phụ



Với vị trí địa lý thuận lợi cùng với tiềm năng, thế mạnh của huyện Quỳnh Phụ, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo huyện về các thủ tục và sự ủng hộ chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, cung cấp tin tưởng trong thời gian tới Quỳnh Phụ tiếp tục là điểm đến tin cậy của nhiều nhà đầu tư lớn, có uy tín.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Ấp



Việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục xã, trục thôn, đặc biệt là đường trục chính giao thông nội đồng để đáp ứng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao địa phương sẽ vận dụng linh hoạt Thông báo kết luận số 220 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó nguồn lực chính là huy động sức dân thông qua phong trào hiến đất làm đường. Từ bài học kinh nghiệm trong việc hiến đất làm đường giao thông huyện, địa phương quyết tâm phần đầu hoàn thiện hạ tầng giao thông của xã, của thôn trong thời gian tới.

Hiện nay, ngoài việc hoàn thành quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất tại một số khu dân cư đô thị như khu dân cư Sinh Phần, Đông Kênh (thị trấn Quỳnh Côi), khu dân cư Quỳnh Hưng (xã Quỳnh Hưng)... để tạo nguồn vốn cho xây dựng cơ bản, huyện tiếp tục quy hoạch một số khu đô thị, khu dân cư: thị trấn An Bài, thị trấn Quỳnh Côi và các xã An Đông, Quỳnh Ngọc; định hướng xây dựng thị trấn Quỳnh Côi, thị trấn An Bài trở thành đô thị loại IV; đồng thời, đề xuất quy hoạch một số khu đô thị ven sông Hóa - thị trấn An Bài, đô thị khu bãi ven sông Luộc tại các xã

Quỳnh Lâm, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng và một số địa phương khác... Tuy nhiên, thị trường bất động sản đang trầm lắng, huyện đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tiếp tục tham mưu đưa ra giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, thực hiện tốt giải ngân vốn đầu tư công, đáp ứng các yêu cầu thực hiện dự án trên địa bàn huyện. Ngoài các dự án đã và đang triển khai, huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu thực hiện các dự án để kết nối với các huyện, các vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn tỉnh như khu công nghiệp Liên Hà Thái,

các vùng kinh tế kết nối giữa Hải Phòng, Hải Dương và Quỳnh Phụ. Cùng với việc tạo nguồn lực, Quỳnh Phụ tiếp tục huy động sức dân trong việc giải phóng mặt bằng, phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chỉ đạo các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong khu công nghiệp Thaco Thái Bình, khu công nghiệp cầu Nghìn, phần đầu sớm đưa hai khu công nghiệp vào hoạt động, qua đó thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

Tác phẩm tham dự giải Báo liêm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

TIỀN HẢI Thu hút 2.634 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghiệp

6 tháng đầu năm, huyện Tiền Hải thu hút được 2.634 tỷ đồng đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, trong đó có các dự án: nhà máy vải tui khí Asahi Kasei Việt Nam; nhà máy sản xuất sứ của Công ty Cổ phần Mikado; kho đóng gói và bảo quản của Công ty TNHH SXKD sứ Hải Cảnh; nhà máy sản xuất đồ du lịch balo, túi, bao bì các loại của Công ty TNHH Đồ dùng du lịch trung nhạc Việt Nam...

Thời gian tới, Tiền Hải tiếp tục đổi mới trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ... Phối hợp với các ngành liên quan của tỉnh xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm gắn với định hướng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thủ cấp; tạo quỹ đất thu hút các dự án đầu tư lớn, thân thiện với môi trường.

MANH THẮNG

ĐÔNG HƯNG Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 3.800 tỷ đồng

Mặc dù còn nhiều khó khăn do giá cả, dịch bệnh và tình hình bất ổn trên thế giới ảnh hưởng tới thị trường tiêu thụ sản phẩm, tuy nhiên sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện Đông Hưng 6 tháng đầu năm vẫn đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 8,17% so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 11 dự án đầu tư vào cụm công nghiệp, trong đó 4 dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, 7 dự án đang xin ý kiến UBND tỉnh. UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Nguyễn Xá và Hồng Việt.

Để năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng của huyện đạt trên 7.500 tỷ đồng, thời gian tới Đông Hưng tiếp tục đón đầu các doanh nghiệp thực hiện kế hoạch sản xuất, triển khai hiệu quả dự án hỗ trợ đào tạo dạy nghề của tỉnh, của huyện năm 2023; tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ sở, doanh nghiệp, nhất là các dự án mới đăng ký đầu tư.

THU HIỀN

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH Trao tặng 10 triệu đồng cho trẻ em mồ côi xã Đông Hòa

Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh trao tặng số tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho hai cháu Nguyễn Thị Hằng (14 tuổi) và Nguyễn Văn Châu (11 tuổi) là trẻ em mồ côi ở thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

Đây là số tiền được quyên góp từ toàn thể đoàn viên công đoàn trong toàn Chi nhánh. Cùng với việc trao tặng số tiết kiệm, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh còn phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình hoàn thiện hồ sơ để nghị xét duyệt để thực hiện hỗ trợ theo chương trình "Cấp lập yêu thương" do Trung tâm Sản xuất và phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam khởi xướng với mức hỗ trợ thấp nhất 500.000 đồng/cháu/tháng đến khi đủ 18 tuổi. Sự hỗ trợ kịp thời của Công đoàn cơ sở Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh góp phần động viên, giúp hai cháu vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

KIM NGÂN

Ngân hàng với phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"

Từ đây, gia đình anh Nguyễn Văn Hào, thôn Trán Tây là một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình). Năm 2018, sau khi được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo, anh Hào đã đầu tư phát triển kinh tế, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình. Trên tổng diện tích 2.000m², gia đình anh hiện đang trồng luân canh theo mùa các loại rau màu như bí xanh, súp lơ, cà chua, cải bắp, đồng thời chăn nuôi 500 con gà, 100 con vịt. Anh Hào tâm sự: Lãi suất vay thấp nên gia đình tôi rất yên tâm. Cùng với đó, thủ tục vay vốn đơn giản, cán bộ ngân hàng, tổ tiết kiệm và vay vốn hướng dẫn tỉ mỉ nên việc giải ngân vốn vay được thực hiện rất nhanh chóng.

Cũng như anh Hào, từ 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH, gia đình anh Hà Huy Toàn, xã Minh Tân (Đông Hưng) đã đầu tư phát triển mô hình trồng hoa, cây cảnh trên diện tích 5 sào với 1.000 cây mộc hương, 800 cây nhài 3 lá, 100 cây công trình. Anh Toàn chia sẻ: Trước đây tôi đi làm ăn ở miền Nam nhưng thu nhập không ổn định. Khi dịch Covid-19 bùng phát, tôi về quê lập nghiệp bằng chính nghề truyền thống của địa

phương. May mắn cho gia đình tôi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Hưng tạo điều kiện cho vay với thủ tục rất nhanh chóng. Không chỉ tạo thu nhập cho gia đình, mô hình trồng hoa, cây cảnh của anh Toàn còn tạo việc làm cho 2 lao động thời vụ với thu nhập 300.000 đồng/người/ngày. Là một trong những đơn vị triển khai tích cực phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã phát động sâu rộng phong trào trong toàn hệ thống



Gia đình anh Nguyễn Văn Hào (xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình) phát triển kinh tế từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

với mục tiêu giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, từ đó góp phần giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Đơn vị hiện đang cho vay 11 chương trình với dự nợ cho vay đến hết tháng 5/2023 đạt hơn 3.957 tỷ đồng, tăng 5,28% so với thời điểm 31/12/2022 với 93.173 khách hàng đang vay vốn. Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Là "ngân hàng của người nghèo" nên với phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai

đoạn 2021 - 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phát động, chúng tôi đặc biệt quan tâm thực hiện. Để phong trào thực sự đạt hiệu quả cao, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn triển khai có thể từng nội dung tới cán bộ, nhân viên, người lao động trong toàn hệ thống gắn với công tác khen thưởng, từ đó động viên cán bộ, nhân viên, người lao động tích cực thi đua thực hiện tốt phong trào. Sau 20 năm triển khai cho vay, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ đã góp phần giúp 141.907 gia đình trên địa bàn tỉnh

thoát nghèo, tạo việc làm cho trên 91.000 lao động, giúp gần 95.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trên 4.700 ngôi nhà cho hộ nghèo...

Cùng với Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh cũng rất tích cực thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh phát động. Bà Phan Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh cho biết: Để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả cao, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp về tiền tệ, tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững; tổng hợp kiến nghị tỉnh và các ngành chức năng tháo gỡ, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư tín dụng ngân hàng phục vụ nông nghiệp, nông thôn, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách; chỉ đạo, định hướng các tổ chức tín dụng tăng cường huy động vốn cho vay phát triển kinh tế - xã hội đồng thời nghiên cứu mở rộng mạng lưới hoạt động tới khu vực nông thôn...

MINH HƯƠNG